



ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๓๓๒๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดการประชุมวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนกลางประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. จัดเตรียมห้องประชุมของจังหวัดที่เชื่อมต่อระบบประชุมวิดีโอทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทยให้มีความพร้อม

๒. จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมบริเวณศาลากลางจังหวัด (ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ เมตร) เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมศาลากลางจังหวัด พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณการประชุมวิดีโอทัศน์ทางไกล ทั้งภาพและเสียงจากห้องประชุมให้สามารถรับฟังนโยบายและข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปในคราวเดียวกัน

๓. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดและจุดที่จัดถ่ายทอดการประชุมบริเวณศาลากลางจังหวัด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวทั้งนี้การแต่งกายเครื่องแบบภาคีคือพับ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๕๖๘ หรือ ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ข้อเสนอแนะในการเตรียมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

เพื่อให้การเตรียมการจัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย จึงให้จังหวัดจัดเตรียมด้านสถานที่ และระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ดังนี้

ภารกิจ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
จัดเตรียมห้องประชุมของจังหวัด	<p>- เชื่อมต่อระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลจาก กระทรวงมหาดไทย ให้มีความพร้อม</p> <p>- พิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะมีเรื่องซักถาม หรือข้อชี้แจงให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เช่น ศูนย์ดำรงธรรม การกำกับดูแล อปท.ที่เป็นรูปธรรม ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล วาระสำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เรื่องการกำจัดขยะ และการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ ๒. เรื่องการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การใช้กลไกกองทุนแม่จูนดูแลเรื่องยาเสพติด ๓. การป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ๕. สถานการณ์ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ การสำรวจอุปโภคบริโภค เพื่อการซ่อมแซมระยะเร่งด่วน ๖. การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ๗. โครงการแผนงานของจังหวัด งบประมาณจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่ เร่งด่วน 	
กรณีห้องประชุม ไม่สามารถจัดประชุมได้พอเพียง	<p>- จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมบริเวณศาลากลาง จังหวัด (ระยะห่างไม่เกิน ๑๐๐ เมตร) เพื่อรองรับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต.) ปลัด อบจ. ปลัดเทศบาล ปลัด อบต.ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม พร้อมกับ ให้เชื่อมสัญญาณการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลจากห้อง ประชุมศาลากลางจังหวัด เพื่อให้สามารถรับฟัง นโยบาย และข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยไปในคราวเดียวกัน</p>	